

THÀNH PHỐ

Nâng cao chất lượng dạy và học, quy mô trường lớp

Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình luôn ở tốp đầu, nhiều năm liền dẫn đầu toàn diện phong trào giáo dục toàn tỉnh, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đang bộc lộ một số bất cập. Để giải quyết, về dài hạn, thành phố đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong những năm tới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô trường lớp.



Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình). Ảnh tư liệu

Thành phố hiện có 65 trường mầm non, tiểu học, THCS, tiểu học và THCS với trên 45.100 học sinh, được bố trí hợp lý trên địa bàn 19 phường, xã, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh địa phương. Các trường được đầu tư tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác giáo dục. Tuy nhiên, hiện quy mô trường, lớp ở một số trường còn bất cập, mất cân đối. Thực tế cũng cho thấy, trong những năm qua, do quy mô dân số tăng nhanh nhưng các trường không được mở rộng nên áp lực tuyển sinh rất lớn. Một số trường phải tuyển sinh quá số lớp quy định, sĩ số học sinh trong lớp đều cao hơn

so với quy định. Tại các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị về bất cập trong sĩ số, xáo trộn lớp đầu năm học, đội ngũ giáo viên tại các trường chưa đồng đều, tạo ra áp lực trong công tác tuyển sinh cho một số trường ở khu vực trung tâm. Để chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022 và từng bước khắc phục những bất cập, tạo sự đồng đều giữa các nhà trường, ngay từ cuối năm học 2020 - 2021, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện 3 giải pháp trước mắt, đó là củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất nhà trường; xây dựng

phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo hướng đúng tuyển; củng cố đội ngũ giáo viên, đặc biệt là lựa chọn, luân chuyển một số giáo viên dạy giỏi, có kiến thức chuyên môn tốt để tạo phong trào ở một số trường ít học sinh và kéo học sinh về.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các phòng, ban liên quan đã tích cực vào cuộc. Đến nay, trước thềm năm học mới, các nội dung đã hoàn tất. Thành phố đã chỉ đạo triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều trường như THCS Minh Thành, THCS Lương Thế Vinh, Tiểu học Quang Trung, Tiểu học Trần Hưng Đạo, Tiểu học Hoàng Diệu, Mầm non Trần Lâm..., góp phần đưa tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của thành phố cao nhất tỉnh. Đặc biệt, thành phố đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức rà soát, đánh giá và sửa chữa 100% công trình nhà vệ sinh, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ theo quy định.

Nhằm tránh sĩ số đông, quá tải tại một số trường, tạo sự đồng đều, ít chênh lệch giữa các trường nội thành, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức chấn chỉnh lại quy mô lớp học, số lớp, số học sinh trên lớp. Yêu cầu các trường ưu tiên tuyển học sinh đúng tuyển và chỉ tuyển sinh trái tuyển khi bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất. Đồng thời, không xáo trộn lớp học. Đến

nay, cơ bản học sinh đã học đúng tuyển; tất cả các trường sĩ số không quá 55 học sinh/lớp. Một số trường đồng học sinh đã giảm số học sinh đầu cấp như THCS Kỳ Bá giảm 180 học sinh lớp 6; THCS Trần Phú giảm 137 học sinh; Tiểu học Kỳ Bá giảm 164 học sinh lớp 1; Tiểu học Lê Hồng Phong giảm 83 học sinh... Đồng thời, các trường ít học sinh đã tăng học sinh về học đúng tuyển như THCS Minh Thành, Lê Hồng Phong, Tiến Phong, Trần Lâm, Tây Sơn, Phú Xuân, tiểu học Phú Xuân, Vũ Lạc, Vũ Đông, Hoàng Diệu, Lý Tự Trọng... Cùng với đó, thành phố đã luân chuyển 4 giáo viên giỏi, trẻ, có uy tín, tâm huyết với nghề, có năng lực, chuyên môn tốt tại các trường chất lượng, đồng học sinh về các trường chưa thu hút được học sinh đúng tuyển để đào tạo, tạo nguồn trong thời gian tới.

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Bá cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc điều chỉnh sĩ số các trường trên địa bàn, Trường THCS Kỳ Bá đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh căn cứ vào số liệu phổ cập giáo dục. Về đối tượng học sinh, nhà trường ưu tiên tuyển sinh học sinh cư trú trên địa bàn phường Kỳ Bá. Căn cứ số lượng học sinh do Phòng định hướng và điều kiện cơ sở vật chất, Trường THCS Kỳ Bá đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh căn cứ vào số liệu phổ cập giáo dục. Về đối tượng học sinh, nhà trường ưu tiên tuyển sinh học sinh cư trú trên địa bàn phường Kỳ Bá. Căn cứ số lượng học sinh do Phòng định hướng và điều kiện cơ sở vật chất, Trường THCS Kỳ Bá đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh căn cứ vào số liệu phổ cập giáo dục.

Nhằm tránh sĩ số đông, quá tải tại một số trường, tạo sự đồng đều, ít chênh lệch giữa các trường nội thành, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức chấn chỉnh lại quy mô lớp học, số lớp, số học sinh trên lớp. Yêu cầu các trường ưu tiên tuyển học sinh đúng tuyển và chỉ tuyển sinh trái tuyển khi bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất. Đồng thời, không xáo trộn lớp học. Đến nay, cơ bản học sinh đã học đúng tuyển; tất cả các trường sĩ số không quá 55 học sinh/lớp. Một số trường đồng học sinh đã giảm số học sinh đầu cấp như THCS Kỳ Bá giảm 180 học sinh lớp 6; THCS Trần Phú giảm 137 học sinh; Tiểu học Kỳ Bá giảm 164 học sinh lớp 1; Tiểu học Lê Hồng Phong giảm 83 học sinh... Đồng thời, các trường ít học sinh đã tăng học sinh về học đúng tuyển như THCS Minh Thành, Lê Hồng Phong, Tiến Phong, Trần Lâm, Tây Sơn, Phú Xuân, tiểu học Phú Xuân, Vũ Lạc, Vũ Đông, Hoàng Diệu, Lý Tự Trọng... Cùng với đó, thành phố đã luân chuyển 4 giáo viên giỏi, trẻ, có uy tín, tâm huyết với nghề, có năng lực, chuyên môn tốt tại các trường chất lượng, đồng học sinh về các trường chưa thu hút được học sinh đúng tuyển để đào tạo, tạo nguồn trong thời gian tới.



Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Thái Bình) đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đón năm học mới.

Khắc phục sự chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19

Từ ngày 1/8 đến nay, Thái Bình đã ghi nhận hơn 30 trường hợp mắc Covid-19 đều có yếu tố dịch tễ từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về trên các chuyến xe tự phát. Dù đây đều là những trường hợp đã được cách ly ngay khi trở về tỉnh, không có khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nhưng qua đây cho thấy mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh luôn có khả năng xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tụ tập đông người, thậm chí trốn cách ly tập trung, tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh... là những việc làm

đáng lên án trong thời điểm hiện nay. Buổi sáng, dạo quanh các quán ăn, quán cà phê tại thành phố Thái Bình, không khí tập nập vẫn diễn ra khiến nhiều người lầm tưởng đợt dịch Covid-19 thứ tư dường như vẫn chưa xuất hiện. Trong không gian khoảng 40m² của một quán cà phê trên đường Lý Bôn, phường Đề Thám, từ hơn 8 giờ, các dãy bàn được kê san sát đã kín người ngồi. Trẻ nhàn nhàn phục vụ, không một khách hàng nào đeo khẩu trang. Ai cũng tập trung vào câu chuyện đang dang dở dưới những chiếc quạt trần của điều hòa, trong một không gian được đóng kín cửa mà quên rằng

đây chính là môi trường thuận lợi để vi rút SARS-CoV-2 nếu có sẽ dễ dàng lây lan. Tại một quán ăn sáng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, hình ảnh tương tự cũng diễn ra. Từ hơn 7 giờ, trong không gian chật hẹp khoảng 30m², quán ăn đã tập nập người ra người vào. Bàn ăn được kê san sát, tận dụng triệt để diện tích quán. Việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giãn cách không được bảo đảm. Có lẽ một phần nguyên nhân là từ tâm lý chủ quan, cho rằng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được khống chế. Không chỉ ăn sáng, uống cà phê mà việc tụ tập ăn trưa,

ăn tối tại hàng quán, đặc biệt tại các quán bia hơi vỉa hè vẫn diễn ra thường xuyên trong thời điểm dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Cùng với việc tập trung đông người tại các quán ăn, quán cà phê, có lẽ cũng bởi tâm lý chủ quan mà nhiều người vẫn giữ thói quen tập thể dục tại nơi công cộng mà "quên" tuân thủ khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Hàng ngày, từ khoảng 17 giờ, tại những địa điểm công cộng như Quảng trường 14/10, dọc bờ hồ sông Trà Lý vẫn có rất đông người đến đạp xe, đá bóng, đánh cầu, đi bộ, tắm sông... Bên cạnh nỗi lo về tai nạn đuối nước, những bãi tắm tự phát dọc bờ hồ sông Trà Lý có rất đông người ở mọi độ tuổi tới tham gia. Không đeo khẩu trang, không bảo đảm yêu cầu giãn cách, khai báo y tế... đây là thực trạng đáng lo ngại trong tuần thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

VŨ QUÝ

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Năm 1895, phủ Kiến Xương đóng phủ lý ở đất Động Trung, nay là hai xã Vũ Trung và Vũ Quý (Kiến Xương). Đây là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Theo sử sách ghi lại, từ thời xa xưa nơi đây đã sấm uất, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của phủ Kiến Xương. Phát huy truyền thống, đến nay xã Vũ Quý đã trở thành địa phương phát triển mạnh nhất huyện trên nhiều lĩnh vực.

Sinh đúng ngày thành lập Đảng 3/2/1930, cụ Nguyễn Văn Tích ở làng Động Trung ngày đó nay đã 91 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng. Cụ nhớ lại: Những ngày tháng 3/1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp chúng tiếp tục thực hiện chính sách kinh tế thời chiến, ra sức vớt lương thực, gây ra nạn đói khủng khiếp. Đời sống nhân dân vô cùng khổ cực, người chết đói khắp các ngã đường, nhiều gia đình chết cả nhà vì đói, dân ta phải kéo cây, kéo bừa bằng người, mặc áo to rách, ngay cả gia đình tôi cũng nhiều người chết vì đói.

Bước sang những ngày đầu tháng 8/1945, phát xít Nhật đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, không khí cách mạng đã lan truyền khắp nơi, tới từng xóm làng, từng gia đình. Làng Động Trung đã chuẩn bị chu đáo về lực lượng, cơ, bằng biển, khẩu hiệu sẵn sàng biểu dương lực lượng, chiếm lĩnh phủ đường. 14 giờ ngày 21/8/1945, tại sân vận động phủ Sóc, các đoàn biểu tình từ nhiều ngã rầm rộ tiến về phủ. Ngày đó, cụ Nguyễn Văn Tích là một trong những thiếu niên trẻ nhất xông vào phủ giành lại chính quyền đồng thời hô vang khẩu hiệu "Hô Chí Minh muôn năm". Chính quyền về tay nhân dân, người dân Động Trung càng gắn bó, đóng góp sức lực, của cải bảo vệ chế độ mới. Đặc biệt, nơi đây còn ghi dấu ấn về phong trào xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh. Ngày 20/4/1947, Tỉnh đội dân quân Thái Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) đã chọn khu nhà Séc trong sân vận động phủ Sóc làm địa điểm tổ chức lễ ra quân cho 4 đại đội: Lê Lợi, Quang Trung, Đề Thám và Trần Quốc Tuấn,

đánh dấu mốc son cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Ngày đó, mặc dù còn trẻ song cụ Nguyễn Văn Tích đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia Hội Nông dân cứu quốc, đội du kích để bảo vệ quê hương. Năm 1950, cụ đi bộ đội, chiến đấu tại nhiều chiến trường ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và vinh dự có mặt trong ngày vui đại thắng 30/4/1975 thống nhất đất nước. Đến nay, dù tuổi đã cao, chân đã chậm, mắt đã mờ nhưng cứ tới dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, cụ Nguyễn Văn Tích lại dành nhiều thời gian ngồi tại căn phòng truyền thống của gia đình để ngắm nhìn những bức ảnh thời kỳ kháng chiến - thời kỳ đầy hào hùng và vinh quang của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Thùy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng của làng Động Trung ngày đó, xã Vũ Quý ngày nay đã vươn mình phát triển từng bước một. Những năm qua, xã chú trọng phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp, xây dựng chiếm 46%, thương mại, dịch vụ chiếm 48%, nông nghiệp chiếm 6%. Diện tích đất nông nghiệp có 126ha nhưng đã có gần 70ha được tích tụ bởi 6 gia đình; đã xuất hiện những gia đình tích tụ diện tích lớn, tới hơn 60 mẫu và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Xã có cụm công nghiệp 9ha, thu hút

4 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả, hiện đang tiếp tục triển khai mở rộng thêm 70ha. Toàn xã hiện có 15 doanh nghiệp, 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 3.500 lao động với thu nhập bình quân từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Tận dụng lợi thế có gần 2km² tỉnh lộ, 2,5km đường huyện đi qua, Vũ Quý phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. Toàn xã có 611 hộ kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp Thắng Liên cho biết: Để tồn tại và nâng tầm thương hiệu, hơn 30 năm qua, với phương châm bán nhanh, bán nhiều, hàng tốt, giá rẻ, cửa hàng đã đem lại sự hài lòng cho khách hàng, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân. Không chỉ có doanh thu, số nộp thuế cao, cửa hàng còn tham gia bán hàng bình ổn giá và là đơn vị cung ứng lương thực cho huyện khi có sự cố thiên tai.

Từ sự năng động trong thời kỳ đổi mới đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Vũ Quý, hiện đạt 68 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 1%. Nhờ đó, địa phương thuận lợi hơn trong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, vào dịp tết đến xuân về, ngoài quà tặng của các cấp, bình quân mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã đều được tặng 1 triệu đồng.

THU THUY



Cuốn sách viết về Trung đoàn tên lửa 263 được cụ Nguyễn Văn Tích lưu giữ cẩn thận.



Xã Vũ Quý (Kiến Xương) phát triển mạnh thương mại, dịch vụ.

thời gian qua đã có 6 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh bị Công an tỉnh phát hiện và xử lý. Ngoài ra, còn có những trường hợp trốn chốt kiểm dịch, cơ sở karaoke vi phạm quy định khi hoạt động trong thời điểm không được

cho phép... Đây đều là những việc làm đáng bị lên án khi tại nhiều địa phương trong cả nước đã xuất hiện những ca F0 ngoài cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp, gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có sự lây lan của những biến thể mới. Tại hội nghị trực tuyến triển khai

(Xem tiếp trang 4) TỬ ANH



Quảng trường 14/10 là nơi được nhiều người đến tập thể dục thể thao, tuy nhiên khuyến cáo 5K không được chấp hành. Ảnh chụp chiều ngày 12/8